

AHCC Vùng Thủ Đô Hoa - Thịnh - Đôn

Họp mặt Tất niên - 30-12-1985

Sau mấy ngày lễ Giáng - sinh với hoa tuyết phủ trắng, tiết trời vùng Thủ-đô Hoa-thịnh-đôn hôm nay lại âm áp khác thường, với nắng hanh vắng thoáng cơn gió nhẹ. Trai thanh gái lịch đổ ra dạo khắp đường phố, thả bộ dọc bờ sông Potomac tắm nắng. Riêng anh em Công Chánh thì lái xe về vùng McLean đến nhà AH Lê-sĩ-Ngạc vị giáo-sử khả kính của trung-tâm Kỹ-thuật Phú-thọ qua nhiều thế hệ; để họp mặt tất niên, để hàn huyên thât chất tình thân hữu, để làm sống lại trong ký-ức những kỷ-niệm đẹp của tình đồng nghiệp, của tình đồng hương, của cả một thời....

Từ 11 giờ trưa, các anh chị: Trần-văn-Phúc, Nguyễn-long-Tiết, Nguyễn-quốc-Hùng, Dư-Thích, Đông-sĩ-Tụng, Ngô-Nam, Lý-trưởng-Xuân, Bửu-Đôn, Trần-ngọc-Tuấn, Nguyễn-thạc-Việt-Toàn, Nguyễn-bá-Bang, Ngô-minh-Thuyết, và đặc biệt một AH cao niên nhất và hàng hải nhất là AH Phạm-huy-Giang 84 tuổi chưa vắng mặt lần họp mặt nào từ 6 năm qua. AH Đoàn-văn-Kiểu nhiệt tình với tinh thần AHCC kêu điện thoại viên liên từ Pennsylvania tiếc bị kẹt vào giờ chót và gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể anh em.

Từng nhóm hàn huyên. Vùng thủ-đô quá rộng lớn nên có bạn suốt năm chẳng gặp mặt nhau, nay có dịp hội ngộ thì chuyện mây cho vừa, bao giờ cho hết. Điều đáng mừng là mây bạn mới qua đã có job tốt, lạc nghiệp xong lại an củ vì nay lại xuất vay tiền mua nhà đang xuống thấp thuận lợi. WMATA Metro là nơi thu hút được nhiều anh em Công-chánh Điện-lực với lương bổng hậu-hình. Buồn vui lẫn lộn... vì vắng bóng AH Châu-thành-Đức đã vĩnh viễn đi về cõi chưa từ 3 tháng qua.

Kỳ họp mặt nào của AHCC cũng vậy, cao lương mỹ-vị tràn đầy do tài khéo của các phu-nhân. Phục các bà quá! Bàn tiệc kết tụ hương vị gợi nhớ tất niên ở quê nhà.

Sau phần yến tiệc, chụp ảnh lưu niệm, là phần trao đổi y-kiến về tinh thần AHCC và quý tương-trợ.

XÂY DỰNG LTCC: Lá thư mấy năm qua chu-du khắp vùng Tây và Nam Hoa-Kỳ, hiện đang xin chiếu-khẩn pass-port để đi Pháp. Được nâng niu từ nhà Nhân-viên, Nha Đồn an, qua Tổng-cục Kiều-lộ, lên Cán-cử Hàng-không, về Đô-thành, có ngay sếp đòi về Bộ để tu-nghiệp, Bộ tính sao đây để làm văn thư phúc đáp? AH Lê-sĩ-Ngạc và AH Bửu-Đôn cười thông-cảm. Bộ CC theo qui-tắc tán quyền đến các Nha, Khu, Sở nên cấp số ở Bộ ít ỏi. Vậy anh em ^{ở Bộ} chuẩn bị gồng mình mà vác ngựa voi! Nhân thấy rằng lá thư sinh trưởng ở miền Tây, phong thổ thích hợp, họ hàng đông đúc, nên khôi ngô tuấn-tú, vậy nên lưu-nhiệm ở đó để sống mạnh sống hùng, thêm sắc thêm hưởng, cho cả họ CC được thỏm lây. Chỉ cách quê tổ một manh Thái-bình-dương thôi!. Ngại rằng thuyền

chuyển về thủ-đô thiếu tay nâng-niu, rồi bị cầm mao, sút cân, nhan sắc tàn phai thì đáng tiếc lắm !. Lá thư nên ở địa phương đề tung hoành chỉ tang bồng nõ thì đề bồi dưỡng Lá thư, anh em li-xi mừng tuổi Lá-thư bước qua năm 86 (Danh sách và chi -phiếu 210\$ đính kèm). Ngoài ra có AH vừa gửi bài vở và tiền li-xi thẳng đến tòa soạn.

Anh em cũng hứa viết bài gởi về Đò-thành !

VẤN ĐỀ TUỞNG TRỞ: Liên lạc hỏi ban phụ trách Lá thư việc tương trở chung tiếp tục lại theo đường hướng nào để thông báo anh em hưởng ứng "lá rách đùm lá tả tơi"

ĐI A CHỈ CẬP NHẬT: Sầu đây, đính kèm mấy địa chỉ vừa thay đổi, và địa chỉ mới xin ghi thêm vào và xích sát lại cho nó "ám".

Hàn huyền thì không bao giờ dứt được. Chủ nhà lại quá hiếu khách. Nhưng mùa đông mặt trời đi ngủ sớm ! Nó xa đã lên đèn. Thôi đành chia tay... Anh em đề nghị nên họp mặt Xuân Thu nhị kỳ, vì chớ một năm lâu quá ! Ngoài ra mùa xuân thì nên họp đông đủ gia-đình để con cái tìm quen nhau, nỗi vông tay lớn. Địa điểm dự định là nhà AH Trần-ngọc-Tuấn.

Có một tiết mục ngoại chương trình là vài anh em định xin thầy Ngọc li-xi tất niên qua cái bản vương với "HOA HÍ NGUYỄN HẠP", nhưng trời đã tối và có hẹn viếng biệt thự mới của AH Bang. Thôi hẹn Tết Nguyên-Đán vậy !. Thay vì tiền mới trong bao giấy đỏ, sử-phụ sẽ tung mây hoa "mai-lan-cúc-trúc", để từ nào chông lực cao võ được thì võ lấy hên.

Xuân đã tối bên thêm !..

Táo quân Vừng Thu-Đò
Ngô-Nâm

